

# Người Thái Bình trên đất Tây Nguyên

## KỶ 2: GẶP NGƯỜI CÁN BỘ TIỀN TRẠM NĂM XƯA



Vợ chồng cụ Bùi Quang Phiệt chia sẻ về những năm tháng khó khăn với phóng viên.

44 năm trước, khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, hàng nghìn thanh niên Thái Bình nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc đã tình nguyện rời quê hương đến với vùng đất Tây Nguyên xa xôi để xây dựng vùng kinh tế mới. Gần nửa thế kỷ qua, với khối óc sáng tạo, bàn tay cần cù, chăm

chỉ, những thanh niên năm xưa và thế hệ kế tiếp ngày nay đã biến vùng đất hoang hóa ngày nào trở thành một vùng quê trù phú. Mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại nay đã trở thành quê hương thứ hai của những người con quê lúa.

Nhờ sự hỗ trợ của các bác Hội đồng hương Thái Bình tại Đắk Nông, chúng

tôi được gặp cụ Bùi Quang Phiệt, sinh năm 1934, quê xã Độc Lập (Hưng Hà), nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (trước khi tách tỉnh). Hiện cụ Phiệt đang sinh sống tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn nhớ như in câu chuyện cách đây 44 năm, khi đó

cụ đang là Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập (Hưng Hà). Cụ Phiệt là một trong gần 200 cán bộ đầu tiên của tỉnh Thái Bình được tăng cường vào Đắk Lắk ngay sau khi thị xã Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được giải phóng (ngày 10/3/1975). Trong đó, đoàn Hưng Hà của cụ Phiệt có 19 đồng chí được tăng cường cho huyện Đắk

(Thời kỳ 1976 - 1980, UBND tỉnh Thái Bình đã huy động trên 22.000 người tham gia các đơn vị lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 8.800 lao động, tỉnh Kiên Giang có 4.194 lao động, tỉnh Sông Bé có 4.224 lao động...)

(Theo tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ Thái Bình)

Nông. Vượt hàng nghìn cây số đến Đắk Nông, vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi cụ Phiệt cùng đồng đội đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ xây dựng chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ; tiếp quản phong trào giáo vụ dân; thanh lọc chính quyền thời nguy và đối phó với Fulro. Đây là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đặc biệt đối với những người không thông thạo địa bàn Tây Nguyên. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, gian khổ, cụ Phiệt chia sẻ: Đắk Nông khi đó còn là một khu rừng hoang vu bị bom đạn chiến tranh cây cối. Phần vì xa quê, phần vì chưa quen với vùng đất mới, phần vì thiếu thốn đủ bề giữa rừng xa hoang vắng, "làm bạn" với thú dữ, sốt rét rừng, tai nạn do bom, mìn còn sót lại nhưng nguy hiểm nhất là bọn Fulro luôn rình rập phá hoại thành quả cách mạng. Để khẩn trương nắm bắt địa bàn, cụ Phiệt và đồng đội phải đi bộ băng rừng lội suối đến từng buôn làng hẻo lánh "cắm chốt" hàng

liên để vận động đồng bào tránh xa những luận điệu xuyên tạc, chống phá chính quyền, tin tưởng vào cách mạng. Cụ Phiệt cho biết: Ngoài khó khăn trong giao thông đi lại, trở ngại nhất trong quá trình đi vận động đồng bào chính là sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán của người dân bản địa. Thế nhưng, bằng sự kiên cường bám trụ, sát sạt với cơ sở, những cán bộ được tăng cường dần chiếm được lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân, đồng bào địa phương. Hệ thống chính quyền cơ sở ở Đắk Nông đi vào ổn định.

Vi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, một phần vì tình cảm với vùng đất mới ngày được vun đắp, người cán bộ tiền trạm quyết định đưa cả gia đình, vợ con vào sinh sống, lập nghiệp tại Đắk Nông. Vốn có kiến thức về y dược nên cụ Nguyễn Thị Lương, vợ cụ Phiệt, sinh năm 1942, cùng quê xã Độc Lập (Hưng Hà) được phân vào làm tại Trung tâm Y tế huyện. Là những người

tiền trạm, có mặt ở Đắk Nông gần như sớm nhất, ngoài thời gian công tác ở cơ quan, ngày đó vợ chồng cụ Phiệt còn tạo điều kiện hỗ trợ những hộ dân mới vào, cùng với bà con khai hoang thêm nương rẫy để trồng mì, trồng bắp cải thiện đời sống. Cụ Nguyễn Thị Lương cho biết: Ngoài chuyện thiếu ăn, thời gian đầu vào Đắk Nông, những hộ kinh tế mới còn phải đối mặt với dịch sốt rét. Nguyên nhân là do bà con phải sử dụng nước suối để ăn uống, thuốc men thiếu thốn và không có tại chỗ, huyện Đắk Nông có một cơ sở y tế nhưng chỉ chữa được bệnh thông thường. Vì thế, nếu ai bị sốt rét nặng là phải chuyển lên Buôn Ma Thuột để chữa trị. Đường lên tỉnh ngày ấy chỉ toàn là đường mòn, gập ghềnh, lầy lội, phải mất cả mấy ngày trời mới đến nơi nên phần nhiều chết dọc đường đi. Chấn nản vì cuộc sống khó khăn, lại lo sợ dịch sốt rét rình rập, không ít hộ dân kinh tế mới lần lượt kéo nhau bỏ về quê hoặc đi nơi khác. Đang phải chống chọi với cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ thì lại gánh thêm mất mát lớn, có con gái đầu lòng khi ấy chưa đầy 7 tuổi cũng không chống chọi nổi với bệnh sốt rét ác tính và qua đời khiến vợ chồng cụ Phiệt tưởng như không trụ nổi. Nhiều người kéo nhau về quê, gia đình cụ Phiệt cũng nao núng nhưng rồi lại động viên nhau cố gắng

bám trụ và tích cực cải tạo, khai hoang đất đai để sản xuất, làm ăn.

Cuộc sống ở vùng đất mới cũng dần quen với gia đình cụ Phiệt cũng như nhiều gia đình khác. 44 năm qua, những người con Thái Bình đã ngày đêm lao động sản xuất quyết tâm xây dựng quê hương thứ hai ngày một ấm no, hạnh phúc. Nhiều người từng đi kinh tế mới đến Đắk Nông ngày nào đều ít nhiều có những kỷ niệm khó quên ở vùng đất này. Nào là canh tìm rau dại, rau đậu, đào củ rừng để ăn qua ngày; nào là cảnh cả nhà bị sốt rét một lượt, đến nỗi không có người nấu cháo để ăn... Nhưng điều đáng nói là trong khó khăn mà người đi đoàn kết cùng nhau vượt qua gian khổ, bám trụ vươn lên.

Đến nay, tuy tuổi đã gần 90, sức khỏe đã yếu song mỗi lần có khách tới thăm cụ Bùi Quang Phiệt lại tự hào dẫn đi xem những tấm huân huy chương, kỷ niệm chương được Đảng, Nhà nước trao tặng và kể lại những năm tháng tuổi trẻ gian khổ nhưng rất đổi hào hùng. Từng trang lịch sử hiện lên như vừa mới diễn ra, cụ Phiệt, cụ Lương hay hàng nghìn người con Thái Bình khi ấy đã cống hiến cả tuổi xuân, gần bó cả cuộc đời để góp phần xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp như ngày hôm nay.

(còn nữa)  
**TÙNG THỜI**

# Tiết kiệm điện vì một môi trường xanh

Sử dụng đúng cách, tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng điện là vấn đề cần thiết đặt ra, nhất là trong mùa nắng nóng và khi giá điện tăng. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình.

**Phóng viên:** Hiện nay đã vào mùa nắng nóng, dự báo nhiệt độ tiếp tục tăng cao sẽ tác động không nhỏ đến việc cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty Điện lực Thái Bình có những giải pháp gì để bảo đảm cấp điện ổn định cho khách hàng?

**Ông Nguyễn Đức Dương:** Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao do thời tiết nắng nóng, Công ty Điện lực Thái Bình đã chuẩn bị nhiều phương án. Ngay từ đầu năm, Công ty chi đạo các đơn vị trực thuộc lập phương án chi tiết bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho từng khu vực, từng đường dây trong mùa nắng nóng, mùa mưa bão cũng như trường hợp phụ tải tăng cao đột biến do thời tiết cực đoan. Tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, nghiêm quyết trên lưới điện. Tăng cường lực lượng, thành lập tổ xung kích, tăng liên tục 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, phương tiện (xe ô tô, xe cẩu...) để sẵn sàng xử lý nhanh nhất các sự cố về điện xảy ra. Ngoài ra, đơn vị đã cải tạo xong 72,9km, xây dựng mới 37,5km trung, hạ áp. Cải tạo 37 trạm biến áp, xây dựng mới 54 trạm biến áp với tổng dung lượng 12.730kVA; nâng công suất 44MBA với tổng dung lượng 14.480kVA. Việc đóng điện các công trình này đã góp phần cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong mùa nắng nóng năm nay và các năm tiếp theo.

**Phóng viên:** Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai những hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng khi sử dụng điện trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hệ thống máy biến áp bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn.

trong sản xuất, sinh hoạt tăng mạnh như thế nào, thưa ông?

**Ông Nguyễn Đức Dương:** Để làm tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và tư vấn các giải pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm tới khách hàng, Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các khách hàng sử dụng điện về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông như Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện và tư vấn về các giải pháp, cách thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm tới khách hàng. Đồng thời, tuyên truyền qua trung tâm chăm sóc khách hàng, phòng giao dịch, giao dịch viên, thu ngân viên, tuyên truyền viên, kể cả các trang mạng xã hội (facebook, zalo)... để tuyên truyền, tư vấn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới khách hàng. Tiếp tục triển khai các chương trình tiết kiệm điện như chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện", "Trường học tiết kiệm điện", "Thắp sáng đường quê"... Ngoài ra, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông trong

tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện mà trước hết là các khách hàng sử dụng điện trong điểm và các khách hàng sử dụng điện lớn (có sản lượng >100.000 kWh/tháng). Công ty Điện lực Thái Bình và các đơn vị trực thuộc cũng thực hiện triệt để sử dụng điện tiết kiệm tại trụ sở các đơn vị điện lực và gia đình cán bộ, công nhân viên nếu gương tốt cho cộng đồng.

**Phóng viên:** Thời tiết nắng nóng đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng điện và hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Công ty Điện lực Thái Bình đã và sẽ triển khai những công việc gì để đưa thông tin trên và giải quyết các ý kiến, kiến nghị về hóa đơn tiền điện cho khách hàng?

**Ông Nguyễn Đức Dương:** Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động ghi chỉ số và phát hành hóa đơn tiền điện, kiểm tra, theo dõi và trả lời các thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện. Tất cả các kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện được thực hiện trong 24 giờ. Thông báo và phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,5 lần so với tháng trước liên kế. Tất cả các sai sót (nếu có) liên

quan đến công tơ và ghi chỉ số công tơ đều được tiếp nhận, giải quyết và tiến hành các thủ tục truy thu/hoàn tiền theo đúng quy định. Ngoài ra, hiện nay EVN đã xây dựng công cụ tính tiền điện trên website của Tập đoàn, khách hàng có thể chủ động tự tính toán, kiểm tra và so sánh với hóa đơn của khách hàng. Công ty Điện lực Thái Bình cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong thời kỳ cao điểm nắng nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, để giảm chi phí tiền điện phải trả của khách hàng cũng như góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống giúp hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, Công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền để khuyến khích các khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả bằng cách tắt bớt các thiết bị không cần thiết; sử dụng điện hợp lý và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội.

**Phóng viên:** Ông có thể tư vấn một số cách thức cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả?

**Ông Nguyễn Đức Dương:** Nói đến tiết kiệm điện thì ai cũng hiểu là hết sức cần thiết, vì đối với mỗi cá nhân tiết kiệm điện là tiết

kiệm ngân quỹ gia đình; đối với doanh nghiệp tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ; đối với cộng đồng tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân sách nhà nước và tài nguyên quốc gia. Tuy nhiên, những cách thức, biện pháp cụ thể để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì không phải người nào cũng biết để thực hiện. Chúng tôi xin lưu ý quý khách hàng một số cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như sau: tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; tắt nguồn điện khi không sử dụng thiết bị; lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên; nên sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các loại bóng đèn tiết kiệm điện như đèn LED, compact, đèn tuýp gầy T5, T8..., điều hòa, tủ lạnh có sử dụng công nghệ inverter (biến tần); các nguồn năng lượng tự nhiên như sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Chú ý sử dụng hiệu quả các thiết bị có công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nước nóng. Cụ thể như: với tủ lạnh hạn chế mở tủ để đỡ tốn điện. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên để ở chế độ từ 3 - 6°C; với chế độ đông lạnh thì để -15°C đến -18°C. Máy điều hòa nhiệt độ: lựa chọn điều hòa có công suất phù hợp với diện tích phòng; điều chỉnh nhiệt độ ở mức trên 25°C. Quạt điện: nên cho quạt quay ở tốc độ thích hợp vì quạt càng chạy nhanh càng tốn điện. Với ti vi: nên chọn kích cỡ ti vi phù hợp với diện tích nhà, không nên để màn hình ở chế độ sáng quá mà nên tắt bằng điều khiển từ xa mà nên tắt bằng cách ấn nút ở máy. Máy giặt: chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt và chỉ dùng chế độ giặt nước nóng khi thật cần thiết.

Gần đây đã có nhiều khách hàng quan tâm sử dụng giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời (hay còn gọi là điện mặt trời áp mái nhà) sẽ giúp tiết kiệm tiền điện do không phải sử dụng nguồn điện lưới, ngoài ra còn có thể bán phần điện dư không sử dụng hết cho ngành điện.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**MANH THẮNG**  
(thực hiện)

# Chia sẻ với người chăn nuôi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, lợn mắc bệnh phải tiêu hủy gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Thiệt hại sẽ còn lớn hơn khi số lượng đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán nhưng được tiêu thụ được vì một bộ phận người tiêu dùng có tư tưởng quay lưng với thịt lợn.

Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân có xu hướng giảm mạnh, việc kinh doanh thịt lợn tại các chợ dân sinh rơi vào tình trạng ế ẩm. Tuy nhiên, thiệt hại do bệnh dịch tả ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, đặc biệt là chủ các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi vì không thể tiêu thụ được đàn lợn do người tiêu dùng chưa nhận thức đúng về bệnh dịch tả lợn châu Phi và e ngại với loại thịt phẩm này. Ông Phạm Bá Vang, chủ trang trại chăn nuôi tại xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) cho biết: Trong quá trình chăn nuôi lợn, trang trại áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình từ khâu vệ sinh chuồng trại, sát trùng tiêu độc, lựa chọn giống an, thời gian cách ly kháng sinh bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trang trại được cấp cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận VietGAP và cơ sở an toàn dịch bệnh. Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, mặc dù giá thành thịt lợn hơi giảm mạnh, rẻ hơn nhiều so với thời điểm chưa có dịch, so với giá thành sản xuất thì người chăn nuôi cũng không đang bị lỗ nhưng việc tiêu thụ thịt lợn gặp rất nhiều khó khăn vì nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân thấp, do vậy số lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán còn tồn đọng nhiều. Hiện trang trại còn khoảng 300 con lợn khỏe mạnh, an toàn, đủ tiêu chuẩn xuất bán.

Hiện nay, tổng đàn lợn còn lại của toàn tỉnh sau khi đã tiêu hủy do bệnh dịch còn gần 500.000 con, trong đó có khoảng 50.000 con lợn thịt đến kỳ

xuất bán và hơn 100.000 con lợn chọi gần đạt tiêu chuẩn lợn thịt. Ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn khi số lượng đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trước tình hình trên, tỉnh đã phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn hỗ trợ người chăn nuôi là giải pháp có ý nghĩa quan trọng bởi khi thấy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng thịt lợn sẽ khiến người dân tăng thêm độ tin cậy và yên tâm sử dụng thịt lợn đã bắt đầu ổn định, các chợ dân sinh người dân đã hưởng ứng và tiêu thụ thịt lợn trở lại. Ông Đỗ Quý Phương cho biết thêm: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn các đợt tiếp theo để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan và gây bệnh trên người, từ đó yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn; hỗ trợ các trang trại, gia trại có lợn khỏe mạnh đã đạt ký là cơ sở an toàn dịch bệnh lấy mẫu xét nghiệm, nếu an toàn thì sẽ được cấp giấy kiểm dịch xuất bán ra thị trường.

Trông lúc một bộ phận người dân chưa tin tưởng sử dụng thịt lợn, số lượng thịt lợn còn ứ đọng nhiều, việc phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn hỗ trợ người chăn nuôi là giải pháp có ý nghĩa quan trọng bởi khi thấy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng thịt lợn sẽ khiến người dân tăng thêm độ tin cậy và yên tâm sử dụng thịt lợn đã bắt đầu ổn định, các chợ dân sinh người dân đã hưởng ứng và tiêu thụ thịt lợn trở lại. Ông Đỗ Quý Phương cho biết thêm: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn các đợt tiếp theo để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan và gây bệnh trên người, từ đó yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn; hỗ trợ các trang trại, gia trại có lợn khỏe mạnh đã đạt ký là cơ sở an toàn dịch bệnh lấy mẫu xét nghiệm, nếu an toàn thì sẽ được cấp giấy kiểm dịch xuất bán ra thị trường.

Sau khi tình hình phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn, nhiều trang trại, gia trại đã được với bớt khó khăn. Ông Phạm Bá Vang cho biết: Nhờ có phong trào mà trang trại của gia đình tôi đã tiêu thụ được gần 50 tấn lợn hơi. Đây là chủ trương thực



Tại các khu chợ dân sinh, người dân đã hưởng ứng và tiêu thụ thịt lợn trở lại.

**MINH QUÂN**